

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI...

(Tiếp theo trang 1)

phòng, chống dịch nhưng kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện; tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2019 bình quân đạt 6,8%/năm, tốc độ tăng trưởng năm 2020 đạt 2,91% - là mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới; quy mô GDP tăng khoảng 1,4 lần so với năm 2015; GDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt khoảng 2.750 USD; chỉ số giá tiêu dùng giảm từ 18,6% năm 2011 xuống còn dưới 4% trong giai đoạn 2016 - 2020. Có được kết quả đó là có sự đóng góp tích cực của các bộ, ngành đã kịp thời tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp và đổi sách phù hợp; thường xuyên đổi mới sáng tạo, nâng cao bản lĩnh trí tuệ trong công tác tham mưu. Nhận định năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt, là năm khởi đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều thách thức lớn; nhưng lãnh đạo các bộ, ngành cam kết sẽ tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, biến "nguy"

là năm 2020 đã cho thấy những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện "mục tiêu kép" đó là phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; nhận định và đánh giá đúng tình hình về khó khăn, thách thức, cơ hội, trên cơ sở đó xây dựng giải pháp và đổi sách phù hợp; thường xuyên đổi mới sáng tạo, nâng cao bản lĩnh trí tuệ trong công tác tham mưu. Nhận định năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt, là năm khởi đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều thách thức lớn; nhưng lãnh đạo các bộ, ngành cam kết sẽ tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, biến "nguy"

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NỘI CHÍNH...

(Tiếp theo trang 1)

thủ đoạn mới... Trước tình hình trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mưu âm mưu của các thế lực thù địch, tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở. Lực lượng công an phối hợp với các địa phương đẩy mạnh hoạt động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; trong đó, tập trung vào tội phạm hoạt động theo băng nhóm, cướp giật, trộm cắp tài sản, ma túy, sử dụng công nghệ cao. Làm tốt công tác quản lý người nước ngoài, kiểm tra người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án bảo đảm đúng người, đúng tội, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 585 vụ phạm pháp hình sự, nhiều loại tội phạm giảm sâu như cướp tài sản, cướp giật tài sản; tai nạn giao thông giảm về số vụ và số người chết. Tuy nhiên, một số tội phạm tăng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm có nơi, có lúc diễn ra phức tạp, đan xen, liên kết nhiều lĩnh vực, địa bàn. Trong năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố mới 4 vụ, 10 bị can về tội tham nhũng, giảm 3 vụ, 8 bị can so với năm 2019. Tòa án nhân dân hai cấp đã xét xử 6 vụ, 13 bị cáo về các tội tham ô tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ... Công tác phối hợp giữa các lực lượng, các ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh có lực chưa giải kết, hiệu quả chưa cao. Tiến độ giải quyết một số vụ việc trọng điểm, án phức vụ liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng còn chậm. Việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước, chính quyền địa

phương chưa được quan tâm đúng mức nên kết quả thu hồi tài sản chưa được nhiều, một số vụ việc thời gian giải quyết còn kéo dài.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 1593 yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quan triệt, tuyên truyền sâu rộng, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Nếu sau trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công

phong trào thi đua, lấy chất lượng phong trào thi đua làm thước đo đánh giá tổ chức hội và hội viên. Đồng chí Phó Bí thư trưởng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên, lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp đối với từng địa phương, đơn vị. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát, phân biệt xã hội; đề xuất, giới thiệu nguồn nhân sự nòng cốt ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

lý thống nhất của địa phương, phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương; chú trọng phát triển bền vững, xác định rõ và tập trung thực hiện đồng bộ, hài hòa các mục tiêu của tam giác phát triển bền vững đó là kinh tế - xã hội và môi trường, kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh xây dựng hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân; tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục củng cố hệ thống lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng chức năng phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục củng cố hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân; tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục củng cố hệ thống lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng chức năng phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục củng cố hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân; tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

LẤY CHẤT LƯỢNG THI ĐUA...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư trưởng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tổ chức sáng ngày 29/12. Dự hội nghị có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các hoạt động được các cấp hội tiếp trung thực hiện hướng vào phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", 2 cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", đợt thi đua đặc biệt "90 hành động thiết thực vì phụ nữ, trẻ em". Các cấp hội đã thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai

các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường như nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi của các ngân hàng với số dư hơn 2.189 tỷ đồng cho 48.770 thành viên vay, giới thiệu đào tạo nghề theo 1.450 lao động nữ; chỉ đạo và hỗ trợ thành lập 1 hợp tác xã và 10 tổ hợp tác...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư trưởng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cấp hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư trưởng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm

2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tổ chức đại hội liên hiệp phụ nữ các cấp. Vì vậy, các cấp hội nữ các cấp, các ngành, các tổ chức quản trị, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng, các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt những chủ trương, nghị quyết có liên quan đến hội phụ nữ, truyền tải đầy đủ đến nhân dân, hội viên, từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động bám sát thực tiễn từng địa phương, đơn vị. Triển khai sâu rộng và hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội và hội viên. Đặc biệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ chất lượng các

phong trào thi đua, lấy chất lượng phong trào thi đua làm thước đo đánh giá tổ chức hội và hội viên. Đồng chí Phó Bí thư trưởng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên, lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp đối với từng địa phương, đơn vị. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát, phân biệt xã hội; đề xuất, giới thiệu nguồn nhân sự nòng cốt ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh khen thưởng.

XUÂN PHƯƠNG

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

2. Giao Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú và doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép.

3. Giao Sở Y tế: Tiếp tục thường xuyên cập nhật, phân tích thông tin, đánh giá, dự báo tình hình dịch bệnh; thường xuyên cập nhật chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế để hướng dẫn cụ thể cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện, thành phố và các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, theo dõi, giám sát, tổ chức cách ly phòng, chống dịch Covid-19; Chuẩn bị các kịch bản ứng phó với dịch Covid-19, xây dựng phương án khẩn trương thực hiện khoanh vùng, truy vết khi xuất hiện trường hợp mắc, nghi mắc Covid-19 trên địa bàn.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình: Tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tập trung phổ biến thông điệp 5K phòng, chống Covid-19 (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế), khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để chuẩn bị đón tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh góp phần vào sự thành công các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2021.

5. Giao Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tăng cường kiểm tra việc chấp hành của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với lực lượng công an nắm chắc tình hình di biến động của dân cư trên địa bàn, rà soát người có nguy cơ lây nhiễm bệnh; quản lý chặt chẽ việc cách ly của người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, giám sát y tế đủ 14 ngày tiếp theo cho người đã kết thúc cách ly tập trung trở về địa phương; Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch. Nhận Công văn, này yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

BỘ Y TẾ

Đường dây nóng: 19009095

CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19

- Đeo khẩu trang** và vệ sinh tay thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người
- Đeo khẩu trang** y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly
- Rửa tay** thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay
- Vệ sinh các bề mặt** vật dụng thường xuyên tiếp xúc
- Giữ vệ sinh**, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng
- Không tụ tập** nơi đông người
- Không chạm** khi tiếp xúc với người khác

Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác

THÔNG ĐIỆP 5K

Khí có dấu hiệu SỐT, HO, KHÓ THỞ gọi Đường dây nóng **19009095** hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn

Thực hiện khai báo y tế trên **App NCOVI** Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ <https://www.bluezone.gov.vn> để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Hãy giữ an toàn cho Bản và Chúng ta trước đại dịch COVID-19

SUCKHOE-DOISONG
suckhoedoisong.vn

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 29/12, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 81,8 triệu người nhiễm và hơn 1,78 triệu người tử vong do Covid-19.

Tính đến 18 giờ ngày 29/12, Việt Nam thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới, trong đó 2 bệnh nhân là người nhập cảnh được cách ly ngay, 1 bệnh nhân nhập cảnh trái phép về ngày 24/12 cùng bệnh nhân số 1.440 và bệnh nhân số 1.451. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã ghi nhận trên cả nước là 1.454 bệnh nhân. Hiện 1.319/1.454 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 100 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe là hơn 16.500 người.

Tại Thái Bình, tính đến 16 giờ 15 phút ngày 29/12, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 1 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Số chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) là 31 chuyên gia.

HOANG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

CÔNG BỐ SỐ LIỆU... *(Tiếp theo trang 1)*

như: tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, dự án cầu sông Hóa nối Hải Phòng với Thái Bình, dự án khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ của Tập đoàn Thaco...

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh tiếp thu và giải trình một số vấn đề được đại diện các cơ quan báo chí quan tâm như: thủ nhập của người lao động, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, kết quả bước đầu thu hút thu vào Khu kinh tế Thái Bình, dự báo kỹ hơn về tình hình kinh tế của tỉnh năm 2021...

Thông báo chuyển địa điểm giao dịch

Từ ngày 1/1/2021, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Vietinbank Thái Bình) thực hiện chuyển địa điểm giao dịch Phòng giao dịch Lý Bôn (số 552, Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) đến Phòng giao dịch Hoàng Công Chất (số 8, Hoàng Công Chất, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) và Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt (số 517, Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) đến Phòng giao dịch Lê Hồng Phong (số 57, Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình). Vậy Vietinbank Thái Bình xin thông báo để quý khách hàng biết, bảo đảm thuận tiện trong giao dịch.

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại:
 + 0227.3836.254 - 0227.3836.209 (Phòng giao dịch Hoàng Công Chất).
 + 0227.3736.217 - 0227.3833.641 - 0227.3731.856 (Phòng giao dịch Lê Hồng Phong).

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH ĐỢT XỔ SỐ MIỀN BẮC MỪNG NĂM MỚI 2021

Chào mừng năm mới 2021, Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành đợt về xổ số kiến thiết mở thưởng ngày 31/12/2020 với bộ giải Đặc biệt trị giá 4 tỷ 300 triệu đồng và nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Công ty Xổ số Kiến thiết Thái Bình thông báo để Quý khách hàng biết và kính mời Quý khách hàng tham gia mua vé dự thưởng.

Chúc Quý khách gặp nhiều may mắn.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH